

BWGเปิดตัวเบตเตอร์มี ลุยธุรกิจนายหน้าบริการ กำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

BWG เปิดตัวบริษัทใหม่ “เบตเตอร์ มี” ลุยธุรกิจนายหน้าบริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย พร้อมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนละ 1 บาท

นางกมลลา เหลืองวิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวบริษัทใหม่ คือ บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดย BWG ถือหุ้น 99.68% ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าและหรือตัวแทนให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายและหรือไม้อันตราย ทั้งที่เป็นของแข็งและหรือของเหลว การวิเคราะห์กากอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“เบตเตอร์ มี จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร ให้แก่ลูกค้า โดยจะใช้แนวคิดแบบ one stop service คือ ช่วยจัดการ เรื่อง waste ทั้งหมดในโรงงานให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ นำเสีย การนำไปฝังกลบตลอดจนการนำไปเผา รวมไปถึงการขนส่งกากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยบริษัทตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต” นางกมลลา กล่าว

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของเบตเตอร์ มี จะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของ BWG เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยไตรมาส 1/2561 ของ BWG มีกำไรสุทธิ 78.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และ BWG ยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นางสาวณัฐพรพรณ เหลืองวิริยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BWG เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวการลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste เข้ามาทิ้งในประเทศไทย รวมทั้งข่าวการลักลอบทิ้งสารเคมีเสื่อมสภาพ นำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัด กากสารเคมีที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยบริษัทตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบนี้เป็นอย่างดี จึงพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือภาครัฐเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งบริษัทพร้อมสนับสนุนการจัดการของภาครัฐในทุกมิติ

ขณะเดียวกัน ล่าสุดบริษัทได้ร่วมให้ข้อมูลด้านขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “วิธีการจัดการอย่างไรที่จะทำให้อุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมาย” ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และภายในงานจะมีการให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย

ทั้งนี้ มีจุดประสงค์การไปร่วมให้ข้อมูลในงานสัมมนาครั้งนี้ คือ 1.เพื่อให้ข้อมูลแก่โรงงาน เรื่องวิธีการจัดการขยะอุตสาหกรรม และ 2.ขยายกลุ่มลูกค้าและเติบโตด้านรายได้การให้บริการ อย่างไรก็ตาม งานสัมมนาลักษณะนี้จะจัดขึ้นอีกหลายครั้งในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม